

Kết quả Điểm số Lexile® và Quantile® của Sophia năm học 2022–23

DÀNH CHO GIA ĐÌNH CỦA:
SOPHIA E MITCHELL
1234 MAIN STREET
APT. 123
YOUR CITY, CA 12345

Mã số học sinh: 9988776701
Ngày kiểm tra: Mùa xuân 2023
Trường: California Elementary School
LEA: California School District
CDS: 7654321000000

Điểm số Lexile và Quantile là gì?

Điểm số Lexile và Quantile được báo cáo từ các bài kiểm tra Môn ELA và Môn Toán trong Báo cáo Cân bằng Thông minh hơn. Điểm số Lexile cho thấy mức độ văn bản mà Sophia có thể đọc và hiểu một cách độc lập. Điểm số Quantile xác định các kỹ năng và khái niệm toán học mà Sophia sẵn sàng học tiếp lên.



LEXILE



980L 

Điểm số Lexile mô tả khả năng đọc hiểu của Sophia trên thang điểm từ dưới 0L đến trên 1600L. Điểm số Lexile càng cao, thì khả năng đọc hiểu càng tốt.

QUANTILE



915Q 

Điểm số Quantile mô tả khả năng toán học của Sophia trên thang điểm từ dưới 0Q đến trên 1600Q. Điểm số Quantile càng cao, thì khả năng toán học càng tốt.

Điểm số Lexile và Quantile là một trong nhiều cách để đo lường việc học. Kết hợp với điểm học bạ, bài tập trên lớp và đầu vào của giáo viên, các điểm số này có thể cung cấp cho các gia đình bức tranh toàn cảnh hơn về thành tích của con mình.



Các nguồn tài liệu giúp ích tốt hơn cho việc học ở nhà

California Department of Education đã hợp tác với MetaMetrics để cung cấp quyền truy cập miễn phí trên toàn tiểu bang vào các nguồn tài liệu Lexile và Quantile cho tất cả các bậc phụ huynh và nhà giáo dục trong các khu học chánh của California. Để truy cập các nguồn tài liệu này và hơn thế nữa, vui lòng truy cập hub.lexile.com/family/.

Tài nguyên để hỗ trợ việc Đọc hiểu

- Sử dụng công cụ Find A Book để tìm những cuốn sách thích hợp thử thách Sophia.
- Hỗ trợ các kỹ năng từ vựng của Sophia bằng cách tải xuống danh sách từ vựng tại hub.lexile.com/wordlists để xem các từ vựng thường được sử dụng trong các văn bản trình độ lớp tương ứng.



Tài nguyên để hỗ trợ việc học Toán

- Sử dụng công cụ Math@Home để xác định các hoạt động trực tuyến và có thể in ra cũng như các nguồn tài liệu thích hợp thử thách Sophia.
- Sử dụng Summer Math Challenge tại hub.lexile.com/summer-math-challenge để giúp Sophia tiếp tục thực hành các kỹ năng toán học quan trọng trong suốt mùa hè với các hoạt động hàng ngày và các nguồn tài liệu để sử dụng trong khoảng thời gian 6 tuần.



Để biết thêm thông tin

- Sử dụng công cụ Lexile Growth Planner hoặc công cụ Quantile Growth Planner để xem liệu Sophia có đi đúng hướng học lên đại học và theo đuổi nghề nghiệp sau trung học hay không.
- Để biết thêm thông tin về điểm số Lexile và Quantile và cách áp dụng, hãy truy cập hub.lexile.com/family/.

